

Số: 03 /BC-KTXH

Đắk Song, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO THẨM TRA

### Điều chỉnh danh mục dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiến hành thẩm tra Tờ trình số 12/TTr-UBND, ngày 16/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện “Về việc điều chỉnh danh mục dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk Song, giai đoạn 2021-2025”, nội dung cụ thể như sau:

#### I. Phương án điều chỉnh

Điều chỉnh thời gian thực hiện, điều chỉnh chủ đầu tư (05 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo); điều chỉnh tổng mức đầu tư (01 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo) đã được thông qua tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 09/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh kế hoạch trung hạn và điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 (Sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 09/8/2022), cụ thể:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện 05 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

+ Thời gian thực hiện đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 09/8/2022: Năm 2023.

+ Thời gian điều chỉnh: Năm 2024 (02 dự án) và năm 2025 (03 dự án).

\* Nguyên nhân điều chỉnh: Năm 2023, phần lớn nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được ưu tiên bố trí cho xã Đắk Mol và xã Trường Xuân để hoàn thiện các tiêu chí về đích nông thôn mới; do đó, không đủ nguồn vốn để bố trí mở mới cho 05 dự án đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 09/8/2022.

2. Điều chỉnh chủ đầu tư 05 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

+ Chủ đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1738/QĐ-UBND, ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song.



+ Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Song (có sự tham gia của UBND cấp xã).

\* Nguyên nhân điều chỉnh: Tại điểm a Khoản 1 Điều 7 của Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông), quy định: “*Ban Quản lý xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ban Quản lý xã) làm chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. Đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn, Ban Quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư thì UBND cấp huyện giao cho cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia của UBND cấp xã*”. Đồng thời, theo quy định tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025: các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo phải huy động đóng góp bằng 5% tổng mức đầu tư dự án và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng do địa phương tự thực hiện. Vì vậy, việc giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư sẽ khó thực hiện việc huy động đóng góp và giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

3. Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Trường Tiểu học Trung Vương, xã Trường Xuân; hạng mục: Nhà lớp học 08 phòng 02 tầng, cụ thể:

+ Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 09/8/2022 là: 4.500 triệu đồng.

+ Tổng mức đầu tư điều chỉnh là: 5.500 triệu đồng.

\* Nguyên nhân điều chỉnh: Theo dự báo, đánh giá của UBND huyện, vị trí xây dựng dự án Trường Tiểu học Trung Vương, hạng mục: Nhà lớp học 08 phòng 02 tầng do UBND xã Trường Xuân và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trung Vương đề xuất có khối lượng đất đào lớn, vượt mức dự kiến tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Do đó, việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án nhằm xử lý cốt nền đồng bộ theo hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường đã được đầu tư và gia cố mái ta luy, hệ thống thoát nước... nhằm đảm bảo sự ổn định, chất lượng của công trình dự án trong quá trình sử dụng.

(Chi tiết như phụ lục đính kèm).

4. Các nội dung khác không thay đổi, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND, ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 09/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện.

## **II. Nhận xét, đề nghị**

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 12/TTr-UBND, ngày 16/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện, căn cứ các văn bản pháp luật liên quan và tình hình thực tế của địa phương, Ban KT - XH thống nhất điều chỉnh về thời gian, điều chỉnh



chủ đầu tư và tổng mức đầu tư danh mục dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025 do UBND huyện đề xuất tại tờ trình nêu trên. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc thường xuyên điều chỉnh về thời gian, tổng mức đầu tư của một số dự án đã được phê duyệt, cho thấy việc tham mưu đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói riêng, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nói chung chưa sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương, chưa xác định được mức độ ưu tiên, công trình cấp thiết cần phải đầu tư theo từng giai đoạn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cần rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Ngoài các nội dung trên, Ban KT - XH đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

+ Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tham mưu, chấp hành nghiêm túc việc bố trí vốn đầu tư phải đảm bảo về thủ tục đầu tư, nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên trong công tác phân bổ vốn đầu tư. Đối với các dự án được đề xuất điều chỉnh và dự án được bổ sung kế hoạch vốn, đề nghị UBND huyện chỉ đạo hoàn thiện thủ tục, rà soát tiến độ thực hiện, đảm bảo đầy đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp; đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư, hoàn thành đúng tiến độ được giao.

+ Huy động và lồng ghép có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và nguồn lực trong Nhân dân để thực hiện các công trình, dự án; tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn huy động đóng góp của Nhân dân; quản lý tốt chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; phát huy nội lực kết hợp tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của cấp trên, nguồn vốn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH của huyện.

+ Đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị được giao chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về điều chỉnh danh mục dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025.

Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Ngọc Phúc**